



บทที่ 449
ทรงรักเราถึงเพียงนี้
Sic Nos Amentem

ข้าแต่พระเป็นเจ้า เพียงเห็นคำขวัญข้างบนนี้ หลายๆ ท่านคงทราบว่าคุณกำลังจะเขียนถึงท่านใด ใช่แล้ว! พระเจ้าข้า
คุณกำลังจะเขียนบทสวดบทนี้ด้วยความอาลัยรักยิ่ง และด้วยความระลึกถึง ถึงนายชุมพาบบาลท่านหนึ่งของพระศาสนจักร
คาทอลิกในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ได้เป็นนายชุมพาบบาลติดปีกอยู่บนสวรรค์แล้ว พระเจ้าข้า

เมื่อ 26 ปีก่อน ตอนที่ลูกเพิ่งเริ่มเข้ามาเป็นลูกของพระองค์คนหนึ่ง ลูกเข้าร่วมกับองค์กรต่างๆ เพื่อรับใช้พระเจ้าด้วยความ
ความร้อนรน ตอนนั้นลูกยังใหม่มาก ท่านเป็นพระสงฆ์ที่ดูแลงานของฆราวาสและให้ความเมตตาลูกมาก

มีคำถามหนึ่งที่ลูกถามท่านด้วยความสงสัยว่า พระเยซูเจ้าทรงมีพระนามว่า Jesus แต่คนก็เรียกพระองค์ว่า Christ
ด้วย คำว่า Christ หรือพระคริสต์ในภาษาไทยนั้น เป็นพระนามหรือพระตำแหน่ง

จำได้ว่าท่านยิ้มและตอบว่า เป็นคำถามที่ไม่เคยมีใครถาม แสดงว่าคุณเป็นคนใส่ใจในเรื่องราวของพระศาสนจักร
แม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อย 😊

ต่อมามี comment จากท่านประโยคหนึ่งที่ทำให้ลูกมีความสุขมาก แม้กระทั่งถึงทุกวันนี้

ลูกได้เป็นเหรียญกษาปณ์ขององค์กรหนึ่ง ท่านได้ทักลูกว่า “ลายเซ็นของคุณเป็นลายเซ็นของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังได้
เลย” ในชีวิตจริง ประโยคนี้คงไม่มีทางเป็นความจริงได้ แต่พรที่ซ่อนอยู่ในประโยคนี้ ทำให้ลูกมีความสุขจนหัวใจพองโต อย่าง
น้อยลูกได้เป็นรัฐมนตรีการคลังครั้งหนึ่งในชีวิต แม้เพียงแค่เสี้ยววินาที พรไหนจะหาปาน 😊

ลูกมีโอกาสจำบทเทศน์ของท่านไปใช้ในโอกาสต่างๆ ที่ลูกได้รับเชิญไปพูดแบ่งปันทั้งในและต่างประเทศ

มีนักใต้เขาคนหนึ่งที่เก่งมาก วันหนึ่งเขาเข้าร่วมการแข่งขันใต้เขาแห่งหนึ่ง เพื่อจะชนะคู่แข่ง เขาจึงตื่นแต่เช้ามืด ฟ้ายัง
ไม่สว่าง และเริ่มไต่ขึ้นเขาทันที โชคร้ายทำลื่น เขาจึงพลัดตกลงมา แต่ด้วยเส้นเชือกที่ผูกกับเบว เขาจึงห้อยโถงเตงอยู่กลาง
อากาศท่ามกลางความมืดและอากาศที่หนาวเหน็บ ชายผู้นี้ไม่เชื่อในพระเจ้า แต่ในเวลาคับขันเช่นนี้ เขาตะโกนเรียกหาพระเจ้า
ว่า “ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยลูกด้วย!” ด้วยพระเมตตา พระเจ้าทรงตอบว่า “ให้ตัดเชือก!” ชายผู้นี้คิดว่ากับตัวเองว่า “ได้อย่างไร?”
แล้วก็มัดเชือกกับเบวตัวเองให้แน่นยิ่งขึ้น

รุ่งเช้ามีผู้พบศพเขาห้อยโถงเตงแข็งตายอยู่เหนือพื้นดินเพียง 2 ฟุต!

ลูกมักจะยกเรื่องนักใต้เขาคณะนี้มาพูดแบ่งปันเกี่ยวกับความเชื่อของลูกว่าสำหรับกับดิฉันแล้ว ทุกครั้งที่พระเจ้าทรงสั่งว่า
ให้ตัดเชือก ดิฉันจะตัดทันที ไม่ว่าจะอยู่ท่ามกลางความมืดขนาดไหน และดิฉันก็ค้นพบว่าทุกครั้งดิฉันจะตกลงสู่พื้นดินที่อยู่ใต้
ดิฉันเพียงฟุตครึ่ง! 🙏🙏🙏



จากการเขียนบทสวดของฉันตั้งแต่เริ่มต้นบทแรก ท่านเป็นหนึ่งในผู้รับและท่านจะตอบทุกครั้งว่าได้รับแล้ว ขอขอบคุณ
ครับ ไม่เคยพลาดเลยจนกระทั่งช่วงหลังๆ ที่ท่านอยู่โรงพยาบาล บางครั้งท่านก็จะให้ comment มาด้วย มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเขียน
มาบอกว่าท่านพบคำพึมพำผิดอยู่สองคำ ซึ่งปกติท่านจะไม่พบคำพึมพำผิดของบทสวดของฉันเลย โอ้โฮ! สุดยอดบิดา 😊

ท่านบอกลูกว่า ท่านได้ยื่นผู้ใหญ่นำบทเขียนของลูกไปใช้ในบทเทศน์หลายครั้ง เลยมาบอกเพื่อให้เป็นกำลังใจ ลูกเกือบ
ลงไปกราบด้วยความปลื้มปิติ

ในปีค.ศ. 2006 ลูกได้มีโอกาสไปไปสร้างวัดน้อยบนดอยแห่งหนึ่งในสังฆมณฑลที่ท่านเป็นพระสังฆราชาอยู่ ตามคำร้อง
ขอของมาแมร์ ผู้ซึ่งเป็นอดีตครูที่ลูกรักยิ่งและท่านได้ทำพิธีเสกให้อย่างเป็นทางการในวันที่ 8 พ.ย. 2008 เป็นประสบการณ์และ
พระพรที่ลูกจำมาจนทุกวันนี้

ท่านเคยเชิญลูกไปพูดแบ่งปันประสบการณ์ที่สังฆมณฑลท่านหลายครั้ง ครั้งแรกผู้ฟังคือพระสงฆ์ นักบวชชายหญิงทาง
ภาคเหนือ พอพูดเสร็จ ท่านให้ซองมาซองหนึ่ง จับดูทราบเลยว่าเป็นเงินสดปีหนึ่ง ลูกเรียนท่านว่าลูกรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเชิญ
ไปพูดแล้ว และเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า ขอไม่รับ ท่านบอกว่า ไม่ได้ ต้องรับ เพราะลูกต้องบินไปและมีค่าใช้จ่าย ลูก
จึงตัดสินใจรับ แล้วกลับไปโรงแรม ตอนบ่ายลูกกลับไปหาท่านอีกครั้งหนึ่ง พร้อมซองใหม่ เขียนว่า “ขอมอบถวายเงินจำนวนนี้
แก่สังฆมณฑล ...” ท่านหัวเราะชอบใจ เมื่อลูกเรียนท่านว่า “เงินนี้เป็นเงินของหนู พระคุณเจ้าจะไม่รับเงินที่สัตตบุรุษมาถวาย
ไม่ได้นะคะ” 😊 😊 😊

ท่านตอบไลน์ส่วนตัวกับลูกทุกครั้งจนถึงวันสงกรานต์ปี 2021 ที่มีคำพิมพ์ตอบวันอวยพรสงกรานต์มาว่า “ขอบคุณครับ
(พยาบาลพิมพ์แทน)” และท่านไม่ส่งตอบรับบทสวดของฉันของลูกอีก ลูกทราบทันทีว่าท่านคงไม่สะดวกอ่านมือถือหรือคอมพิวเตอร์
อีกแล้ว

ลูกได้พบท่านครั้งสุดท้ายวันที่ 7 ธ.ค. 2021 ที่ห้องอาหารบ้านท่าน ท่านดูซูบไปมาก บอกกับลูกว่าเบื่อโรงพยาบาล เลย
หนีกลับมาอยู่บ้านสักพัก

วันที่ 10 ก.พ. 2022 ลูกได้รับข่าวแต่เช้าว่าพระเจ้าได้ทรงรับท่านไปอยู่กับพระองค์บนสวรรค์แล้ว

ลูกกราบลงกับพื้น คารวะดวงวิญญาณท่านที่ขณะนี้ได้ไปพำนักกับพระเจ้าอย่างนิรันดร์บนสวรรค์ พร้อมกับรำพึงว่า
“ขอพระเจ้าส่งวาลย์ สุระสว่างค์ ซึ่งขณะนี้คือนายชุมพาบบาลติดปีกบนสวรรค์ ช่วยดูแลลูกๆ ทั้งหลายบนโลกนี้ให้เป็นลูกที่ดี
ของพระเจ้าต่อเนื่องตลอดไปเทอญ”

และสำหรับลูกส่วนตัว ท่านคือนายชุมพาบบาลที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการนำทางชีวิต ความเชื่อของลูกให้เป็นลูกของ
พระองค์คนหนึ่งที่มีความเชื่อความศรัทธาอย่างหนักแน่นเช่นทุกวันนี้

ลูกจะรักและระลึกถึงท่านตลอดไป พระเจ้าข้า

“ผู้ใดปฏิบัติตามวาจาของเรา ผู้นั้นจะไม่พบความตายเลย” ยอห์น 8:51

อาแมน

ลูกของพระ: องค์ดินแดน

www.moving-themountain.com

